



Title :	ครบทุกเรื่อง http://www.khaosod.co.th
Subject Heading 1 :	ข่าวสด
Subject Heading 2 :	
Source :	หน้า 23
Date :	วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8,786 ราคา 10 บาท

มฟล.เผยเป็นบัณฑิต

นวัตกรรมการสังคม

ความรู้คู่ทักษะการทำงาน

ครบ2องค์ประกอบ

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลฤ กณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวถึงแนวทางการผลิตบัณฑิต ในฐานะสำนักวิชาใหม่ ของ มฟล. ว่า นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการโดยพื้นฐาน สำนักวิชานวัตกรรมสังคมต้องการให้บัณฑิตมีเครื่องมือในการทำงานด้วย กล่าวคือบัณฑิตต้องมียุทธศาสตร์ 2 ส่วน คือ ด้านความรู้ ต้องมีความสามารถในการตั้งคำถาม รู้จักคิดวิเคราะห์ และด้านทักษะในการทำงาน ดังนั้น เป้าหมายคือผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน เพื่อเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆ หรือทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางาน ไปข้างหน้าได้ โดยคาดหวังว่าเมื่อได้ทำงานในระดับสูงของประเทศ จะสร้างสังคมในประเทศที่สงบสุข หรือถ้าทำงานระดับระหว่างประเทศ จะสามารถประสานงานทำงานกับผู้คนได้หลากหลาย

“ปัจจุบันสำนักวิชานวัตกรรมสังคมเปิดสอนหลักสูตรเดียวคือหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปริญญาโทอยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในเร็วๆ นี้ โดย

หลักสูตรมีองค์ประกอบของการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎีจะเน้นเรื่องการพัฒนาาระหว่างประเทศ การบริหารจัดการ โครงการ และเครื่องมือสำหรับการทำงาน ส่วนภาคปฏิบัติจะนำลงไปทำงานจริงในพื้นที่หรือกับเอ็นจีโอในพื้นที่ เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งนี้ เป้าหมายการผลิตบัณฑิตไม่ใช่เพื่อทำงานกับระบบราชการไทยเท่านั้น แต่พร้อมสำหรับการทำงานกับเอ็นจีโอในพื้นที่หรือระหว่างประเทศด้วย โดยมีผู้สอนส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะให้ความรู้และข้อเท็จจริงได้ชัดเจน” รศ.ดร.ศิริพรกล่าว

กณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. กล่าวด้วยว่า นอกจากจัดการเรียนการสอนแล้ว สิ่งที่จะทำไปพร้อมกันคือการจัดตั้งศูนย์วิจัยที่ศึกษาปัญหาในพื้นที่ของ จ.เชียงราย ในฐานะพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งแม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหลายแห่งที่ศึกษาเรื่องชายแดนอยู่แล้ว แต่ มฟล. จะทำในส่วนที่แตกต่างและต่อยอด เช่น เรื่องทรัพยากร กลุ่มน้ำ ป่าไม้ ที่ระบบการบริหารจัดการยังมีปัญหา หรือเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเด็นเรื่องข้ามชาติ ข้ามพรมแดน เป็นต้น